



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๑๒๖

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/ทุกคณะ-สำนัก-วิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการจัดงานราตรีแม่ใจ ครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนการจัดหาทรัพยากรในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีกำหนดการจัดงานในวันเสาร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่ใจ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้กำหนดให้ใกล้กับช่วงหลังเสด็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการสนับสนุนงานในส่วนของมหาวิทยาลัยในการจำหน่ายบัตร โดยขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในส่วนของคุณะ/สำนัก ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรหน่วยงานละ ๒ ไต่ะ ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมรองอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมในการจำหน่ายบัตร โดยมอบให้ผู้อำนวยการกองกลางประสานงานกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจำหน่ายบัตรงานราตรีแม่ใจ ให้ทุกคณะ-สำนัก-วิทยาลัย ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนจำหน่ายบัตรฯ หน่วยงานละ ๒ ไต่ะ ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และให้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารทุกท่านได้รับทราบ และให้ความอนุเคราะห์

ในการนี้ ที่ประชุมได้มีแนวนโยบายเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงภายในมหาวิทยาลัยว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ใจได้เข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัย สสส. เป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดอบายมุข เช่น สุรา บุหรี่ และการพนัน ดังนั้น ได้หารือร่วมกับประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ ในการจัดงานครั้งนี้ ขอความร่วมมือให้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด ซึ่งนโยบายนี้จะรวมถึงการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตในแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัยด้วย ที่ประชุมรับทราบและให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
ตามที่เสนอ คือ หน่วยงานละ ๒ โต๊ะ และให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามนโยบายในการจัดเลี้ยง
ในมหาวิทยาลัยที่กล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ